

ทปอ.ลงมติปรับโฉมมหา'ลัยลดเรียนในห้อง เน้นศ.ได้ประสบการณ์จริงจากภาคเอกชนหวังช่วยขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0

สจล. ● ทปอ.ลงมติพลิกโฉมมหา'ลัยไทยปรับการเรียนการสอน ลดเรียนในห้อง เปิดช่องให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 จักรูบาลเอาจริงช่วยสนับสนุนทุกด้าน รวมทั้งควรเพิ่มงบวิจัยจาก 0.6% ของจีดีพี มาเป็น 1% ของจีดีพี หรือ 1 แสนล้านบาทต่อปี

ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประธาน ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตามที่มีการหารือร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 และมอบหมายให้นายพีระพงศ์ ทัฬหสุภักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธาน ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะมีหน้าที่ประสานงานร่วมกับคณะทำงานของรัฐบาล ทปอ.เห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ เพราะหัวใจหลักของไทยแลนด์ 4.0 คือ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเองเพื่อลดการนำเข้า

นพ.อุดมกล่าวต่อว่า ส่วนการปรับบทบาทให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 คือ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ ลดการเรียนในห้อง เปิดช่องให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น ร่วมมือกับภาคเอกชนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น และมหาวิทยาลัยจะต้องผลิตงานวิจัย

และสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ของประเทศมากขึ้น รวมถึงจะต้องค้นหาตัวเอง ว่าตัวเองเก่งด้านไหนเชี่ยวชาญเรื่องใด เพื่อสร้างจุดเน้นและพัฒนาอย่างตรงจุด ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน

“ทปอ.มองว่าโครงการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก และรัฐบาลก็มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลจะต้องตั้งคณะทำงานที่ขับเคลื่อนแผนนี้จริงจัง ลงรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และนอกจากนี้ ทปอ.ยังเสนอให้รัฐบาลช่วยปลดล็อกการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย หรืองบประมาณเพื่อการวิจัย ซึ่งนายกฯ ก็พร้อมที่จะช่วยและจะสนับสนุนงบบฯ การวิจัยจากเดิม 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือจีดีพี เป็น 1.0 หรือคิดเป็น 1 แสนล้านบาทต่อปี” ประธาน ทปอ. กล่าว

นพ.อุดมกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติรับรองการแก้ไขข้อบังคับการปรับปรุงโครงสร้าง ทปอ.และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สทปอ.) ซึ่งข้อบังคับต่างๆ จะมีผลในการบังคับใช้ทันที และต่อจากนี้ สทปอ.ก็จะทำงานในลักษณะนิติบุคคล ยกกระตบและขึ้นนำอุดมศึกษาของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ ยังได้มีการปรับแก้ในส่วนของกาหนดให้ประธาน ทปอ.มีวาระเพิ่มขึ้นเป็น 2 ปี จากเดิมที่กำหนดให้ 1 ปี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเลือกนายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เป็นประธาน ทปอ. คนใหม่ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560.